

Trên trusty web & p. m. m. g. l. v. b. -

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /TB-TTHĐ

Ninh Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2019

TOI LIEN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NINH BÌNH
ĐẾN số 818
Ngày 15/7/2019
Chuyên
MHI HO SO 22

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trong 03 ngày 10-12/7/2019. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét 26 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, MTTQVN tỉnh, các cơ quan tư pháp; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; thảo luận các tờ trình, đề án và thông qua 24 dự thảo nghị quyết.

Công tác tổ chức kỳ họp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và phát huy dân chủ, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trong việc giám sát, quyết định những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả cụ thể của kỳ họp như sau:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Sau khi xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019, HĐND tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch HĐND tỉnh đề ra.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, HĐND tỉnh thống nhất nhận định: 6 tháng đầu năm 2019, với sự tích cực, chủ động của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, kinh tế của tỉnh đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,1%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2018; công tác xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp; sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng cao, giá trị công nghiệp đạt trên 32,7 nghìn tỷ đồng, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 7.786 tỷ đồng, bằng 76,9% dự toán, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số lượt khách thăm quan tại các điểm du lịch đạt trên 5,4 triệu lượt, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2018; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND đã thẳng thắn nhìn nhận còn một số mặt tồn tại: Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người chăn nuôi lợn. Việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất xây dựng mô hình và nhân rộng chưa nhiều. Thu hút đầu tư trong nông nghiệp còn hạn chế, nhất là trong lĩnh

vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; một số công trình, dự án gặp khó khăn về vốn đầu tư. Công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản còn bất cập, việc hoàn chỉnh hồ sơ địa chính để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa còn gặp nhiều khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh chưa theo kế hoạch đề ra. Tệ nạn xã hội, buôn bán sử dụng ma túy, cờ bạc có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, nhất là những vấn đề liên quan đến việc quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, trên cơ sở phân tích, đánh giá khách quan diễn biến tình hình và khả năng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, HĐND tỉnh thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2019: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, chuẩn bị điều kiện cho sản xuất vụ Đông năm 2019; tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tập trung cao, sử dụng các biện pháp đồng bộ khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi; tập trung chỉ đạo, phấn đấu hết năm 2019 toàn tỉnh có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Gia Viễn hoàn thành các tiêu chí huyện Nông thôn mới; chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai. Tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo đúng kế hoạch; sớm đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động; tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, đảm bảo môi trường tại các khu, cụm công nghiệp. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách; phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo; chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học 2019-2020. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các hoạt động du lịch, lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020 tại Ninh Bình; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, tạo đà để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 và kế hoạch 5 năm (2016-2020); tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

HĐND tỉnh đã nghe và cơ bản tán thành với Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV.

Thông qua 16 cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, 8 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp nhận, tổng hợp 52 kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh, các sở, ngành trong giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh quan tâm thực hiện những kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các cấp, các ngành

trong việc thực hiện trách nhiệm giải quyết các kiến nghị của cử tri; lấy kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên UBND tỉnh.

3. Về việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn

HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại Tổ, thảo luận tại Hội trường và chất vấn, trả lời chất vấn. Các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần, phát huy trách nhiệm, thể hiện chính kiến, sôi nổi phát biểu, đã có 43 lượt đại biểu phát biểu tại Tổ và 6 đại biểu phát biểu tại Hội trường.

Phiên chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn, đảm bảo nội dung kế hoạch đề ra. HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh và thủ trưởng 6 sở, ngành trả lời chất vấn 14 nội dung, tập trung chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi; công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông; thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất; nước sạch sinh hoạt; công tác phòng chống tham nhũng, an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội... Qua hoạt động chất vấn cho thấy, những vấn đề được HĐND tỉnh lựa chọn là những vấn đề được cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Về cơ bản lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành trả lời khá rõ, đi thẳng vào từng câu hỏi, thẳng thắn nhận trách nhiệm của ngành, của đơn vị. Tuy vậy, việc chất vấn và trả lời chất vấn cũng còn có một số hạn chế, đó là: Một số nội dung vẫn còn trả lời chung chung, có lãnh đạo trả lời chưa mạnh dạn khi nói đến trách nhiệm và khuyết điểm của ngành, đơn vị mình.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục có những giải pháp tích cực hơn để thực hiện hiệu quả các nội dung đã cam kết khi trả lời chất vấn tại các kỳ họp trước và kỳ họp này, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đặc biệt là cử tri tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện cam kết sau chất vấn của các ngành chức năng, đề ý kiến của đại biểu, tâm tư, nguyện vọng của cử tri sớm trở thành hiện thực. Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo điều hoà phối hợp các hoạt động chất vấn, nhất là phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh để tổ chức thực hiện tốt những vấn đề cử tri quan tâm và được lãnh đạo các sở, ngành cam kết trong phần trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh.

4. Về các nghị quyết của kỳ họp

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, biểu quyết thông qua 24 nghị quyết sau:

1. Nghị quyết về việc cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức vụ: Trưởng ban Pháp chế, Phó Trưởng ban Pháp chế, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
6. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Ninh Bình năm 2020.
7. Nghị quyết về việc giải quyết vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 9 đến trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
8. Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch từ năm 2010 đến năm 2018 tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
9. Nghị quyết bãi bỏ một phần nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020.
10. Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn Trái phiếu Chính phủ (đợt 2).
11. Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và sử dụng dự phòng 10% vốn nước ngoài.
12. Nghị quyết về việc phân bổ vốn ngân sách cấp tỉnh từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị Ninh Khánh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình.
13. Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương nguồn vốn nước ngoài năm 2019 (đợt 2).
14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.
15. Nghị quyết về Quy định biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, Quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp tỉnh Ninh Bình.
16. Nghị quyết về việc Quy định chế độ tiếp khách trong nước, tiếp khách nước ngoài và chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam của tỉnh Ninh Bình.
17. Nghị quyết về việc cấp lại 15% số thu tiền sử dụng đất để trích lập Quỹ phát triển đất năm 2019, năm 2020 của các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2017 và thị trấn Me, huyện Gia Viễn cho UBND huyện Gia Viễn.
18. Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

19. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ, mức chi tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

20. Nghị quyết về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình.

21. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 và Điều 2 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 25/12/2011 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình.

22. Nghị quyết về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý.

23. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

24. Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV, Thường trực HĐND tỉnh thông báo đến các đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan trong tỉnh để tuyên truyền về kết quả kỳ họp và vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Bình./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để B/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBNDTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Báo Ninh Bình, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, P.TH.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đinh Ngọc Hà